



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๗

มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๘๐)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้านที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๖๕๒๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงมหาดไทยเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
กรณี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนา  
ประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๘๐) ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า (ร่าง) แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศ  
ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๘๐) เป็นแนวทางการพัฒนาประชากรระยะยาวที่สำคัญในมิติต่าง ๆ ของประเทศ  
และรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่สำคัญ นำไปสู่ความมั่นคง  
ทางประชากรทุกช่วงชีวิตและการพัฒนาประเทศในอนาคต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้  
ยุทธศาสตร์ชาติ จึงเห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ  
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การสร้างศูนย์ดูแลและพัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ ในการขยายบริการเด็กเล็กอายุต่ำกว่า  
๒ ปีลงไป ควรให้นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
รวมถึงความต้องการของชุมชนในพื้นที่ โดยรัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณ อัตราค่าเลี้ยงดู/ผู้ดูแลเด็ก  
ในแต่ละช่วงอายุ รวมถึงการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กอย่างถูกต้อง

๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นไปตาม  
ความพร้อมและฐานะการคลังของแต่ละท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เพิ่มขึ้น  
จะสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้หลากหลายมิติ

๓. การบริหารจัดการด้านการย้ายถิ่น ควรเพิ่มแนวทางการพัฒนาเมืองและชนบทอย่างสมดุล  
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน (สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการมีสุขภาวะที่ดี)  
เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญอย่างทั่วถึงและลดการย้ายถิ่นของประชากร และการเสริมสร้าง  
สภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลาย ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบ  
ที่เกิดจากการโยกย้ายถิ่นฐานเฉพาะพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันยอมรับในความแตกต่าง  
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๔